

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๗๖๕๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

เรียน บัญชีแนบท้าย

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เลขานุการคณะรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอว่า ในขณะนี้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส่วนราชการ (กระทรวง และกลุ่มจังหวัด) ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการและกรอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๑ ตลอดจนระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวมีข้อเสนอเกี่ยวกับงบประมาณที่จะดำเนินการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เกินกว่าประมาณการรายได้และรายจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๑ มาก นอกจากนี้ บางแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติราชการยังมีความซ้ำซ้อน และคาบเกี่ยวกับแผนงานโครงการอื่น สมควรมีการบูรณาการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ไว้แล้วด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ

๑. รับทราบและเห็นชอบในหลักการของแผนการปฏิบัติราชการ ๔ ปีของกระทรวงและกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวของส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม เป็นไปตามกรอบการประมาณการรายได้ตามยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยให้หารือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วให้ทุกส่วนราชการส่งเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) พิจารณาทบทวนในภาพรวมทั้งหมด เพื่อให้เกิดการบูรณาการตามนโยบายรัฐบาลร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยให้จัด

/การประชุม . . .

การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจจัดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์วันใดวันหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอและสามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้อย่างละเอียดรอบคอบต่อไป

๒. เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเทคนิคในเรื่องการบริหารโครงการและงบประมาณตั้งแต่กระบวนการตั้งงบประมาณ การอนุมัติ และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐-๒๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙,๔๕๓

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๑๙๐๐